



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.ชร. กำหนด (สำนักช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.ชร. กำหนด (สำนักช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดรายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.ชร. กำหนด (สำนักช่าง) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายโฮมมาร์ท (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายกฤศ โปธสุธน)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

รายละเอียดแนบท้าย

จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.ชร. กำหนด (สำนักช่าง) ดังนี้

๑. เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ๓๐๐ แอมป์ จำนวนเงิน ๔,๒๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
เชื่อมไฟฟ้า ๓๐๐ แอมป์ แบบอินเวอร์เตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักช่าง) รายละเอียดตามรูปแบบและรายการ
ที่ อบจ.ชร. กำหนด จัดหาตามราคาที่สามารถซื้อได้ในท้องตลาด เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย

๒. เครื่องหัวเจียร แบบมือถือ จำนวนเงิน ๕,๑๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องหัว
เจียร แบบมือถือ ขนาด ๔ นิ้ว ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๕๐ วัตต์ ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า
๑๐,๐๐๐ รอบต่อนาที จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๒,๕๕๐.- บาท (สำนักช่าง) รายละเอียดตามรูปแบบและรายการ
ที่ อบจ.ชร. กำหนด จัดหาตามราคาที่สามารถซื้อได้ในท้องตลาด เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย

๓. เครื่องหัวเจียรไร้สาย แบบมือถือ จำนวนเงิน ๔,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
หัวเจียรไร้สาย แบบมือถือ ขนาด ๔ นิ้ว ๑๘ โวลต์ ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า ๘,๕๐๐ รอบต่อนาที จำนวน
๑ เครื่อง (สำนักช่าง) รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.ชร. กำหนด จัดหาตามราคาที่สามารถซื้อได้ใน
ท้องตลาด เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

๔. ไฟเบอร์ตัดเหล็ก จำนวนเงิน ๔,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟเบอร์ตัดเหล็ก
มอเตอร์กำลังสูง ไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ วัตต์ ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า ๓,๘๐๐ รอบ/นาที จำนวน ๑ เครื่อง
(สำนักช่าง) รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.ชร. กำหนด จัดหาตามราคาที่สามารถซื้อได้ในท้องตลาด
เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย